

'เคทิส' ล้นรายได้พุ่ง น้ำตาล-ไฟฟ้าหนุน

กรุงเทพธุรกิจ • “เคทิส” มั่นใจรายได้
ปีนี้เติบโตดีกว่าปีก่อนที่ทำได้ 18,193 ล้านบาท เหตุผลผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นกว่า 25.5% จากปีก่อน และรับอานิสงส์จากการรับรัฐรายได้จากการขายไฟฟ้า 3 แห่งเต็มปี ยอมรับปริมาณอ้อยเข้าหีบพุ่งวันละตันราคาน้ำตาลดี

นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกษตรกรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่าปีนี้บริษัทมั่นใจว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะเติบโตดีกว่าปีก่อนที่ทำได้ 18,193 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้พบว่าหลังจากปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2560/2561 มีอ้อยเข้าหีบกว่า 11.6 ล้านตัน หรือผลผลิตน้ำตาลทรายได้ 11.8 ล้านกระสอบ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 25% จากปีก่อนที่ผลผลิตน้ำตาลทรายได้เพียง 9.4 ล้านกระสอบ ประกอบกับคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มจากการขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ที่จะเข้ามาเต็มปี

บริษัทยังมั่นใจว่ารายได้จากสายธุรกิจโรงงานผลิตเยื่อกระดาษชานอ้อยและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อชานอ้อยจะเติบโตดีขึ้น เนื่องจากราคาขายเยื่อกระดาษปรับตัวสูงขึ้น และกระแสแรงจูงใจให้ลดใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมและพลาสติก ซึ่งจะหนุนหนุนความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงส่งผลให้รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากชานอ้อยของบริษัทเติบโตดีด้วย

“ยอมรับว่าปริมาณอ้อยที่เข้าหีบมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาคือราคาน้ำตาลก็อาจจะลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องทั้งสายธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว สายธุรกิจเอทานอล



ณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล

และการขายไฟแทน ซึ่งจะเป็นแรงหนุนรายได้ที่สำคัญให้บริษัทเติบโตไปได้”

นายณัฐบัญญัติ กล่าวต่อว่าปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนี้ จะทำให้มีวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานต่างๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าไตรมาส 1/2561 อยู่ที่ระดับ 449 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อนที่มีรายได้ 246 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานของกลุ่ม KTIS ในไตรมาสแรกปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.2561) มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 4,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 323 ล้านบาท หรือ 8.4% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,833 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิไตรมาสแรกปีนี้ 86 ล้านบาท โดยรายได้สายธุรกิจน้ำตาลเพิ่มขึ้น 4.7% จากปริมาณการขายน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น สายธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย เพิ่มขึ้น 7.9% เนื่องจากราคาขายเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณการขายจะลดลงเล็กน้อย ส่วนสายธุรกิจเอทานอล รายได้ลดลง 18.7% จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง

ราคาหุ้น KTIS ปิดตลาดวานนี้ (11 มิ.ย.) ที่ 6 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 0.54 ล้านบาท โดยราคาต่ำสุดที่ 5.95 บาท สูงสุดที่ 6 บาท